

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๗๖ ก.๑๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ. กทม. ๑๐๓๐๐

พท เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง แจ้งให้วิทยากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนในฝัน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในฝัน จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แนวปฏิบัติในการเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แผนที่การเดินทางไปศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน ๑ ฉบับ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล ร่วมกับพระสังฆาธิการและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่าย
ชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันสร้าง
เครือข่าย “บวร/บรม” ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน จนเกิดกระแสตอบรับที่ดีทั่วประเทศ ดังที่ทราบแล้ว
นั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้ขยายผลการดำเนินงานดังกล่าวไปยังผู้บริหาร
ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการโรงเรียนในฝัน จำนวน ๒,๖๒๘ โรงเรียน ๙๒๑ อำเภอทั่วประเทศ โดยใช้กิจกรรม
ในรูปแบบเดิมโดยมีจำนวนผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑๖,๖๖๒ คน

การดำเนินงานในครั้งนี้ มีพระเถรานุเถระจากทุกอำเภอ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหาร และครู
โรงเรียนในฝันเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่งท่านรับผิดชอบอยู่เป็นจำนวนมาก และจะดำเนินการติดต่อกัน
หลายรุ่น จึงจำเป็นต้องใช้วิทยากรและผู้ร่วมดำเนินงานในพื้นที่ ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์ ฝ่ายผู้บริหารจากส่วนกลางและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๒๒๕ เขต หมุนเวียนกันเป็นประธานวิทยากรและผู้อำนวยการสัมมนา จึงขอให้
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่าน ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เข้ารับฟังนโยบายและเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติ
ธรรม เพื่อเตรียมออกคำสั่งแต่งตั้งทุกท่านที่ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต่อไป โดยแบ่งออกเป็น ๓ รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ ๑ = ๕๖๒ คน ๓๐ เมษายน - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สพท.ภาคเหนือและภาคกลาง

รุ่นที่ ๒ = ๖๕๘ คน ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สพท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รุ่นที่ ๓ = ๖๒๘ คน ๑๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สพท.ภาคตะวันออก ตะวันตก ใต้ กทม.

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความอนุเคราะห์ แจ้งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในสังกัดท่าน (ยกเว้นผู้ที่เคยผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน
ครั้งที่เป็นวิทยากรของโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบลมาแล้ว) เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกัน
ตามรุ่น และวันเวลา ณ อาคารแก้วกายธรรม ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตามแผนที่และแนว
ปฏิบัติที่แนบ และได้จัดสรรค่าใช้จ่ายบางส่วน เป็นค่าน้ำมัน/ค่าพาหนะมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจินภัทร ภูมิรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๖๒

โทรสาร. ๐๒-๒๘๒-๗๒๙๕